

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
năm 2022 tại địa bàn phụ trách

Thực hiện Quyết định số 270-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về việc kiện toàn các Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông báo số 04-TB/ĐCT ngày 11/01/2022 về phân công nhiệm vụ Đoàn công tác của tỉnh tại huyện Vũ Quang; Văn bản số 06-CV/ĐCT ngày 03/11/2022 của Đoàn công tác; đồng chí Mai Trường Sinh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên đoàn công tác báo cáo tình hình, kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại địa bàn được phân công, như sau:

- Địa bàn được phân công: Thôn Hương Thọ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang.

- Thời gian tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 8h00', ngày 13/11/2022.

Theo phân công, đồng chí Mai Trường Sinh – PGĐ Sở Nội vụ, thành viên đoàn công tác đã về tại địa phương tham gia buổi Lễ Kỷ niệm cùng với cán bộ và nhân dân thôn Hương Thọ. Về phía huyện Vũ Quang có đ/c Trần Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn năm nay diễn ra trong không khí rất tung bừng, vui tươi. Đường làng, ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ; băng rôn, khẩu hiệu trang trí nổi bật tại nhà văn hóa thôn và các gia đình đều treo cờ đỏ sao vàng. Đông đảo bà con nhân dân phấn khởi đến tham dự lễ gặp mặt; chương trình buổi lễ có các tiết mục văn nghệ được dàn dựng khá bài bản. Lễ gặp mặt đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc trong chặng đường 92 năm, đồng thời đã thăm hỏi, tặng quà, động viên, hỗ trợ cho một số hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn; phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo; biểu dương các gia đình có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, có đóng góp thiết thực hiệu quả tại thôn. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Trường Sinh đã tặng hoa và quà cho đại diện thôn Hương Thọ và đóng góp cho Quỹ vì người nghèo của do thôn phát động.

Nhìn chung, Ngày hội đại đoàn kết đã được Tiểu ban mặt trận thôn và bà con nhân dân chuẩn bị chu đáo, không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân thực sự lan tỏa, ý nghĩa tại địa phương.

Việc phân công các thành viên đoàn công tác của tỉnh tại địa bàn khu dân cư trong ngày hội đại đoàn kết là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần nắm bắt tình hình

đời sống và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và được bà con nhân dân phần khởi ghi nhận, đánh giá cao.

Trên đây là báo cáo của thành viên Đoàn công tác về tình hình, kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại địa bàn phân công, kính gửi Trưởng đoàn công tác xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng đoàn công tác;
- UBMT TQ tỉnh;
- Lưu: VT SNV.

NGƯỜI BÁO CÁO

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Mai Trường Sinh